

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้มีความตั้งใจหาวันว่างมาทำคุณงามความดี ให้ชีวิตของเรานี้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ตั้งใจทำคุณงามความดี ศรัทธาญาติโยมก็ตั้งใจอุปถัมภ์บำรุงค้ำจุนพระพุทธศาสนาเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ ก็อาศัยซึ่งศรัทธาญาติโยมเป็นผู้จรรโลงพระพุทธศาสนา ได้ให้ปัจจัยสี่แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย มีฟ้านุ่นฟ้าห่มอาหารการกิน ที่อยู่ที่พักพาอาศัย ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนร่างกาย เหตุฉะนั้นปัจจัยทั้งสี่นี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะค้ำจุนจรรโลงพระพุทธศาสนา พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ให้ตั้งใจศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า และนำมาตักเตือนแนะนำสั่งสอนญาติโยมเมื่อเวลาพบกัน ให้ข้อคิดข้ออ่าน ก็จะได้ทำชีวิตของตนเองนี้ให้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ไม่เสียเปล่าประโยชน์ ไม่เสียที่ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผล ว่าทำดีมีความสุขทำบาปความชั่วมีความทุกข์ เราเชื่อมั่นกันอย่างนั้นจึงพากันตั้งใจทำความดี ดังนั้นผู้ที่ได้ทำคุณงามความดีชีวิตก็เป็นมงคล คนเราตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กจนถึงเฒ่าถึงแก่ ถ้าไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีล ไม่ได้ทำบุญทำทานการกุศล ชีวิตนั้นก็เสียเปล่าประโยชน์ชาติหนึ่งไป ชีวิตก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆ ถ้าผู้ที่ได้ทำคุณงามความดีก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ ตามฐานะของตนเองที่ได้สร้างสมอบรมเอาไว้ พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ ที่บวชมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนโตจนถึงเฒ่าถึงแก่ บุญบารมีก็แก่กล้ามาเรื่อยๆ เพราะเขาศึกษามาตั้งแต่หลายภพหลายชาติ ได้บำเพ็ญคุณงามความดี เมื่อศึกษาหลักพระพุทธศาสนาได้แล้วก็เอาไว้เป็นที่แลกเปลี่ยนแก่ศรัทธาญาติโยม ญาติโยมได้เชิดชูพระพุทธศาสนา ร่างกายของพระภิกษุอยู่ได้ก็ได้อาศัยศรัทธาญาติโยมดูแลรักษา

..เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้ทำคุณงามความดีอย่างนี้ ก็ควรปลื้มใจในชีวิตที่ไม่ขาดทุน แม้ผู้ที่ได้ทำน้อยตามกำลังของตนเอง การทำบุญทำทานการกุศลไม่ต้องทำมาก ทำตามกำลังของตนเอง ทำให้พอเหมาะพอสมกับรายได้รายจ่ายของตนเอง ครอบครัวก็จะอยู่ได้สบาย เหตุฉะนั้นการทำบุญไม่ได้อวดผู้ใด ทำบุญทำความดีเพื่อให้มีความสุขเกิดขึ้นเป็นกองบุญของตน คนเราเมื่อได้สร้างคุณงามความดีจิตใจก็อบอุ่น นึกขึ้นมาที่ไร เราได้ทำบุญทำทานได้รักษาศีลตามกำลังความสามารถของตน บางคนก็นั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อให้เกิดความสงบเกิดขึ้น เมื่อจิตใจสงบแล้วจะได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ เรื่องเหตุเรื่องผลต่างๆ ก็จะเข้าใจง่าย รู้จักแยกแยะความดีและความชั่ว ก็อาศัยจิตใจที่สงบ ใจสงบก็จะได้พบความสุขที่เกิดขึ้น เมื่อความสุขเกิดขึ้นก็จะได้ใช้สติปัญญาพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลได้เข้าใจดี เมื่อเข้าใจดีแล้วก็จะรู้จักหลีกเลี่ยงหนทางที่เดินไปแล้วที่มีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้น จะเดินทางโดยปฏิบัติทางใด ทำให้ความปลานปลื้มความสุขเกิดขึ้น เป็นการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของตนเองให้ถูกต้องไม่มีความเดือดร้อนอยู่ในความสงบ ผู้ที่เข้าวัดเข้าวาได้ปฏิบัติธรรมก็จะได้รับผลรับประโยชน์ คือมีความสุขใจที่ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้นั่นเอง

เป็นหลักเหตุผลที่ได้เป็นทุนของตนเอง ถ้าไปเกิดภพใดชาติใดที่ดีก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ ตามที่ได้ทำทานการกุศลเอาไว้ ตั้งใจให้บริสุทธ์มากขึ้นเท่าไรก็มีความสุขมากขึ้นเท่านั้น จะเรียกว่าทุกคนพากันสร้างคุณงามความดี อันนี้เป็นข้อมูลที่เราจะยึดเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนเอง เมื่อจิตใจของเรายึดที่พึ่งของตนเองเป็นอารมณ์ที่เป็นสุขอยู่ แม้ร่างกายของเราจะแก่ชราภาพลงไปก็ไปตามแต่จิตใจอยู่อย่างเข้มแข็งเบิกบาน ส่วนสังขารร่างกายก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา เมื่อมีเกิดมาแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาว ท่ามกลางคนมาจนถึงแก่ถึงแก่ชราภาพลงไป ร่างกายก็หมดไป เมื่อไปเกิดในชาติใหม่ จิตใจที่ได้ทำคุณงามความดีที่คิดในอยู่ในจิตใจของตนเอง ก็จะยึดคุณงามความดีเอาไว้เป็นอารมณ์ทำให้ใจเข้มแข็งเบิกบาน เมื่อไปเกิดใหม่ก็อยู่ในฐานะที่ดีขึ้น เกิดในชาติใหม่ภพใหม่ที่ดี ก็สามารถทำคุณงามความดีเพิ่มขึ้นได้เพื่อให้เกิดความหลุดพ้น ดังที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้บำเพ็ญมา ก็เหมือนกับญาติโยมทั้งหลายก็บำเพ็ญมาเหมือนกัน ก็จะเจริญขึ้นๆ ไปจนถึงจุดที่พ้นทุกข์ที่พวกเราพากันปรารถนา ทำอะไรก็อยากพ้นทุกข์ไม่ยอมมีทุกข์ ยากมีความสุข ขอให้พวกเราศึกษาเอาไว้ให้เป็นอารมณ์อยู่ในใจ บุญที่ตั้งอยู่ในใจอยู่ตรงไหนอยู่ที่ทำทานรักษาศีลหรืออยู่ที่เจริญจิตภาวนา มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักทางถูกทางผิด หรือเมื่อใจมีอารมณ์ใดก็ให้จับตามอารมณ์นั้นไว้ เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นยึดเอาไว้ไว้ในอารมณ์

..เหตุฉะนั้นเราก็ควรยึดเอาคุณงามความดีเป็นอารมณ์เอาไว้ในใจ ให้ใจรื่นเริงบ่อยๆเรื่อยๆ ก็จะทำให้เรามีความสุขความสบายใจอยู่ตลอด แม้ร่างกายมันจะแก่จะแก่ชราภาพลงไปก็ตาม เรายังหนุ่มยังน้อยอยู่ก็ให้ทำจิตใจให้สงบก็ จะมีความสุขได้ เมื่อแก่แก่ลงแล้ว มองดูตั้งแต่หนุ่ม มองดูตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนใหญ่จนโต เราก็ยิ้มได้ในความดีที่เราได้ทำ นึกขึ้นมาเมื่อไรใจก็มีความสุขเรียกว่ายึดตรงนั้นเป็นอารมณ์ เป็นอารมณ์อยู่ภายในใจของตนเอง ให้ตั้งใจเอาไว้เช่นนั้นเมื่อล่วงลับดับไป ยึดเอาอารมณ์ใดไว้ก็จะไปเกิดตามฐานะบุคคลที่ได้อารมณ์นั้น ในพระพุทธศาสนานี้สอนไว้เช่นนั้น เหตุฉะนั้นก็ขออำนาจอวยพรให้ทุกท่านเป็นคนที่ไม่ประมาท และให้ตั้งใจตั้งใจสร้างสรรค์อบรมคุณงามความดี ถ้ามีจุดประสงค์งานใดก็ขอให้อำนาจของคุณงามความดีทั้งหลาย จงคลบบันดาลให้ศรัทธาญาติโยมประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ดีตนเองพึงปรารถนาเอาไว้โดยทั่วกัน..ขอเจริญพร..